

Ngày 29 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Tên công ty: Công ty Cổ phần FPT

Mã chứng khoán: FPT

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 7300. 7300

Fax: 04. 3768. 9061

Người thực hiện công bố thông tin: Bùi Nguyễn Phương Châu

Địa chỉ: Ban Truyền Thông, tầng 14, Tòa nhà FPT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 04.7300.7300 (41028)

Fax: 04. 3768. 9061

Loại thông tin công bố: Bất thường

Nội dung thông tin công bố (\*): Kết quả kinh doanh quý I năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2016 tại đường dẫn: <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo Kết quả kinh doanh quý I năm 2016

**Người công bố thông tin  
Trưởng ban Truyền Thông FPT**



**Bùi Nguyễn Phương Châu**

Số: *120* / FPT- FCC

V/v: Kết quả kinh doanh quý I năm 2016

*Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016***KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2016**

Kết thúc quý I năm 2016, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 8.567 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 563 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 346 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 870 đồng, đạt 104% kế hoạch.

Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trong quý I đều cao hơn so với kế hoạch nhưng tăng trưởng giảm so với cùng kỳ năm trước do Công ty tăng cường đầu tư cho hạ tầng viễn thông và thị trường trong nước vẫn chưa có tín hiệu hồi phục. Việc này đã được Công ty dự tính và đưa vào kế hoạch quý I.

Dự kiến, các chi phí đầu tư cho hạ tầng viễn thông sẽ thấp đi và các lĩnh vực có doanh thu từ thị trường trong nước gồm Giải pháp phần mềm, Tích hợp hệ thống, Dịch vụ CNTT sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu cao hơn cùng kỳ kể từ quý III/2016.

Lĩnh vực Xuất khẩu phần mềm và Bán lẻ các sản phẩm công nghệ tiếp tục là hai điểm sáng lớn nhất của hoạt động kinh doanh trong quý I. Cụ thể, lĩnh vực Xuất khẩu phần mềm ghi nhận tốc độ tăng trưởng 42% về doanh thu và 18% về LNTT, đạt tương ứng 104% và 100% kế hoạch quý I. Đặc biệt, doanh thu từ Nhật Bản – thị trường lớn nhất của FPT tại nước ngoài đạt mức tăng trưởng 57% so với cùng kỳ, là mức tăng trưởng cao nhất của thị trường này trong các năm trở lại đây.

Lĩnh vực bán lẻ cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 35% về doanh thu và 47% về LNTT ngay trong quý I, đạt tương ứng 107% và 105% kế hoạch.

Định hướng toàn cầu hóa cũng tiếp tục duy trì kết quả khả quan với doanh thu từ thị trường nước ngoài sau 3 tháng đầu năm tiếp tục tăng 36% so với cùng kỳ, đạt 1.242 tỷ đồng. Lợi nhuận từ thị trường nước ngoài đạt 175 tỷ đồng, tăng mạnh 53% so với cùng kỳ.

**HOẠT ĐỘNG NỘI BẬT QUÝ I NĂM 2016****FPT TRẢ CỔ TỨC 35% NĂM 2015**

Ngày 31/03, Đại hội đồng Cổ đông thường niên FPT 2016 đã thông qua tỷ lệ cổ tức trả cho cổ đông năm 2015 ở mức 35% trong đó cổ tức bằng tiền mặt là 20% (2.000 VNĐ/cổ phiếu) và 15% bằng cổ phiếu. Đây là năm thứ 3 liên tiếp FPT duy trì trả cổ tức ở mức cao trên 35% (Năm 2014: 35% và năm 2013: 55%).

**FPT BẮT TAY DRAGON CAPITAL RA MẮT “QUỸ TĂNG TỐC KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM”**



Ngày 31/03, trong khuôn khổ chương trình “Khởi động Sáng kiến Khởi nghiệp Quốc gia”, FPT và Dragon Capital Group đã ký thỏa thuận hợp tác về việc thành lập Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam (VIISA).

Bên lề sự kiện, đại diện Quỹ đầu tư mạo hiểm FPT Ventures cho biết quỹ đã giải ngân thành công hơn 1 triệu USD cho các dự án khởi nghiệp trong và ngoài tập đoàn trong vòng chưa đầy 1 năm.

### **FPT LÀ ĐƯỢC BÌNH CHỌN LÀ CÔNG TY QUẢN TRỊ TỐT NHẤT VIỆT NAM**

Ngày 17/02, tại Hồng Kông, FPT đã được vinh danh là Công ty Quản trị tốt nhất Việt Nam. Giải thưởng do Asia Money - tạp chí tài chính uy tín hàng đầu châu Á trao tặng. Đây là giải thưởng thường niên có quy mô lớn nhất châu Á về quản trị doanh nghiệp, được bầu chọn bởi hàng trăm lãnh đạo và chuyên gia tài chính trong khu vực.

### **KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH FPT-FUJITSU**

Ngày 24/02, Tập đoàn FPT và Tập đoàn Fujitsu đã khai trương Trung tâm Hợp tác Nông nghiệp thông minh FPT-Fujitsu tại Hà Nội, giới thiệu kỹ thuật nông nghiệp ứng dụng công nghệ điện toán đám mây - "Akisai".

### **FPT LỘT TOP 2 MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM TRONG NGÀNH CNTT VÀ PHẦN MỀM**

Ngày 11/3, theo khảo sát thường niên vừa được Anphabe và Nielsen công bố, FPT đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng các công ty trong ngành CNTT và Phần mềm (IT –Software) có môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam. Đồng thời, FPT được xướng tên trong Top 100 công ty có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam tại 24 ngành nghề.

### **FPT IS THẮNG THẦU DỰ ÁN ERP LỚN NHẤT CỦA VIỆT NAM TẠI NƯỚC NGOÀI**

Ngày 04/3, Công ty Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) vừa nhận thông báo thắng thầu “Thiết kế, cung cấp, cài đặt và triển khai phần mềm ERP/EAM cùng các hệ thống hỗ trợ liên quan và đào tạo” cho Công ty Truyền tải Gas Bangladesh (GTCL). Với tổng giá trị 9,1 triệu USD, đây là dự án ERP lớn nhất của Việt Nam ở nước ngoài tính tới thời điểm này.

### **FPT IS TRIỂN KHAI NHIỀU DỰ ÁN QUAN TRỌNG CHO NHIỀU TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC**

Ngày 16/3, Sở GD&ĐT Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã công bố mô hình và kế hoạch phát triển hệ thống giao dịch và hệ thống bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh. FPT IS được lựa chọn là nhà thầu chính của hai hệ thống này.

Trước đó, trong tháng 1, FPT IS đã triển khai thành công hệ thống ERP có quy mô lớn nhất trong ngành ngân hàng tại Việt Nam. Với dự án này, FPT IS đã trở thành doanh nghiệp CNTT Việt Nam đầu tiên triển khai thành công giải pháp tích hợp hạch toán cho ngân hàng.

Cũng trong tháng này, FPT IS đã chính thức vận hành toàn hệ thống của dự án Xây dựng và triển khai nâng cấp phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện - FPT.eHospital cho Bệnh viện Nhi Trung ương. Đây là một trong 3 gói thầu thuộc dự án “Bệnh án điện tử và Quản lý hệ thống khám, chữa bệnh giai đoạn 2011-2014” của Bộ Y tế.

### **FPT SOFTWARE LẦN THỨ 3 LỘT TOP 100 CÔNG TY CUNG CẤP DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI TOÀN CẦU**

Ngày 16/2, IAOP (Hiệp hội Dịch vụ thuê ngoài chuyên nghiệp quốc tế) vừa công bố Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software) lần thứ 3 liên tiếp lọt vào Danh sách 100 nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài (outsourcing) toàn cầu.

### **100% HỌC VIÊN KHÓA 01 CHƯƠNG TRÌNH 10.000 BRSE CÓ VIỆC LÀM NGAY KHI TỐT NGHIỆP**

Ngày 23/03, tại Nhật Bản, FPT Software đã cùng phối hợp với Học viện Meros tổ chức Lễ tốt nghiệp cho học viên Khóa 01 của Chương trình 10.000 Kỹ sư cầu nối. Theo đó, 100% học viên Khóa 01 đã đạt được trình độ tiếng Nhật tương đương N2 và được trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu của công việc của một kỹ sư CNTT tiếng Nhật. Đồng thời, 100% học viên Khóa này đều được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp.

### **FPT SHOP CÁN MỐC 300 CỬA HÀNG, HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2016**

Trong 3 tháng đầu năm 2016, FPT đã mở mới 48 cửa hàng, với tốc độ mở shop đạt trung bình 2 ngày/shop, nâng tổng số shop lên 300 cửa hàng. Như vậy FPT Shop đã hoàn thành trước kế hoạch mở rộng vùng phủ của năm 2016 chỉ sau 3 tháng đầu năm.

### **FPT TRADING CHÍNH THỨC PHÂN PHỐI GIẢI PHÁP LƯU TRỮ CỦA TOSHIBA**

Ngày 29/3, FPT Trading và Toshiba đã ký kết hợp tác chiến lược về việc phân phối các sản phẩm lưu trữ của Toshiba.

**Trưởng ban Truyền Thông FPT**



The stamp is circular and red, containing the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN FPT' and 'Q. CÁU GIAY, TP. HÀ NỘI'. A blue ink signature is written over the stamp.

**Bùi Nguyễn Phương Châu**